

**ตารางสรุปประเด็นสำคัญและมอบหมายให้ดำเนินการจากการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำจังหวัดระยอง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระยอง**

ที่	มาตรการการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดระยอง	มอบหมายส่วนราชการ
(๑)	(๒)	(๓)
๑	<p>ปรับแผนการจัดสรรน้ำให้มีปริมาณน้ำคงเหลือจากแผนการปรับลดการจัดสรรน้ำ โดยให้มีปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่กักเก็บน้ำจากเดิมภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙.๘ ล้าน ลบ.ม. เป็นไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้พอใช้ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ โดยเริ่มปรับแผนการจัดสรรน้ำตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาการปรับแผนตามข้อมูลการใช้ น้ำของพื้นที่เพื่อให้มีความเหมาะสมด้วย และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการใช้น้ำลง ๑๐ %</p>	<p>๑. โครงการชลประทานระยอง ดำเนินการหลัก ๒. โครงการชลประทานระยอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย</p> <p style="padding-left: 20px;">๒.๑ โครงการชลประทานที่ ๙ ๒.๒ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ๒.๓ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
๒	<p>รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชน ได้รับรู้ถึงสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดระยอง และช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยการจัดทำสื่อ/รูปแบบอื่นที่เหมาะสมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการประหยัดน้ำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ โดยดำเนินการและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด</p>	<p>สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองดำเนินการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๓	<p>ดำเนินการสำรวจท่อจ่ายน้ำของหน่วยงาน หากพบปัญหาน้ำรั่วซึม ให้เร่งดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมบำรุงโดยเร็ว เพื่อลดปริมาณน้ำรั่วไหลจากระบบ เพื่อลดปริมาณน้ำรั่วไหลจากระบบ หรือมีมาตรการลดปริมาณน้ำที่ถูกปล่อยทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีการรั่วไหลที่ผิดปกติขอให้แจ้งจังหวัดทราบโดยทันที</p>	<p>๑. โครงการชลประทานระยอง ๒. การประสานภูมิภาคทุกสาขาดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์</p>
๔	<p>มีหนังสือแจ้งกรมชลประทานเพื่อเร่งรัดติดตามการก่อสร้างก่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำและระบบการเชื่อมโยงน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ แห่ง (อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว, อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่และอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด)</p>	<p>สำนักงานจังหวัดระยอง</p>
๕	<p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยองโดยให้ข้อมูลจังหวัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะข้อมูลแหล่งน้ำของภาคเอกชน เพื่อประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด</p>	<p>๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ๒. โครงการชลประทานระยอง ๓. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)</p>